



دفتر مقام معظم رهبری

หัวหน้าสำนักงานการเมืองอิสลามเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด เพื่อแสดงความเสียใจต่อรัฐบาล - 24 /May/ 2024

นายอิสมาอีล ฮานีเยห์ หัวหน้าสำนักงานการเมืองของกลุ่มฮามาสและคณะผู้ติดตาม เข้าพบปะกับท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยกล่าวแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลอิหร่านและประชาชาติอิหร่าน

ในการพบปะกันครั้งนี้ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวขอบคุณต่อประชาชาติชาวปาเลสไตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนชาวกาซ่า ที่ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจ ทั้งแสดงความยินดีและแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของบุตรของนายฮานีเยห์ และกล่าวยกย่องถึงความอดทนของหัวหน้าสำนักงานการเมืองของกลุ่มฮามาสอีกด้วย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ให้เห็นถึงการยืนหยัดต่อสู้อย่างไม่ธรรมดาของประชาชนในฉนวนกาซ่า ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับประชาคมโลก โดยท่านกล่าวว่า “ผู้ใดหรือจะเชื่อว่าสักวันหนึ่งคำขวัญที่สนับสนุนปาเลสไตน์ว่า อิสราเอลจงพินาศ จะถูกยกขึ้นในมหาวิทยาลัยของอเมริกา และธงชาติปาเลสไตน์จะถูกชักขึ้น และจะมีผู้ใดบ้างหรือที่จะเชื่อว่าวันหนึ่งในญี่ปุ่นจะมีการประท้วงเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เน้นย้ำว่า “ในอนาคตก็เช่นกัน เป็นไปได้ว่าในประเด้นปาเลสไตน์ อาจเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่น่าเชื่อในปัจจุบันนี้ก็ได้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ยังชี้ให้เห็นถึงโองการอัลกุรอานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธสัญญาทั้งสองประการของพระเจ้าที่มีต่อมารดาของศาสดามูซา(โมเสส) (อ.) โดยท่านกล่าวเสริมว่า “บัดนี้ พันธสัญญาประการแรกของพระเจ้าที่เกี่ยวกับชาวปาเลสไตน์ได้อุบัติขึ้นแล้ว และนั่นคือชัยชนะของชาวกาซ่า ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่เล็กในการเผชิญหน้ากับกลุ่มใหญ่ และเหล่ามหาอำนาจ อเมริกา นาโต้ อังกฤษ และประเทศอื่นๆ บางประเทศ ซึ่งบนรากฐานนี้ พันธสัญญาประการที่สอง คือ การลบล้างระบอบรัฐเลือนโซอนิสต์ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้า วันที่ปาเลสไตน์จะก่อตัวจากทะเลไปจนถึงแม่น้ำก็จะมาถึง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี เน้นย้ำว่า นายมิกบิร ซึ่งจะรับผิดชอบด้านการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญ จะดำเนินนโยบายและทิศทางของประธานาธิบดีผู้ล่วงลับที่เกี่ยวกับปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงจูงใจและจิตวิญญาณอันเดียวกัน”

ในการพบปะกันครั้งนี้ นายอิสมาอีล ฮานีเยห์

กล่าวแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของประชาชาติอิหร่านและรัฐบาลอิหร่านที่มีต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์ และถือว่า ผนัง ระอ์ชี เป็นบุคคลที่เป็นมิตรและเป็นผู้ช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์และการยืนหยัดต่อสู้ โดยเขากล่าวว่า “นายอามิร อับดุลลอฮียอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ล่วงลับไปแล้ว ก็เช่นกัน ในทุกเวทีและองค์การระหว่างประเทศมักกล่าวถึงปาเลสไตน์และปกป้องการยืนหยัดต่อสู้มาโดยตลอดและข้าพเจ้าได้บอกเขาหลายครั้งว่า ท่านนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มมุกอวะมะห์”

หัวหน้าสำนักงานการเมืองของกลุ่มฮามาส ยังอธิบายถึงสถานการณ์ล่าสุดภาคสนามในฉนวนกาซ่า โดยเขานั้นย้ำว่า “ปัจจุบันนี้ แนวรบในการยืนหยัดต่อสู้ในภูมิภาคและกองกำลังมุกอวะมะห์ในปาเลสไตน์ อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด และศัตรูโซอนิสต์ก็อยู่ในสภาพที่เลวร้ายที่สุด และนี่เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้า”